



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
23 ธันวาคม 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ประชาชาติ, thestandard, สำนักข่าวไทย, INN) สวท, ทีวีช่อง 9, NBT, ไทยรัฐ TV

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.โรคติดต่อฉบับใหม่เสนอกรม.พิจารณาเป็นการปรับแก้เพื่อให้เกิดการคล่องตัวและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เพิ่มอำนาจให้คกก.ควบคุมโรคสามารถออกมาตรการต่างๆ ได้ โดยไม่มีผลกระทบกับการปฏิบัติงาน เนื่องจากรัฐบาลมีแนวคิดว่าหลังช่วงปีใหม่อาจจะไม่ใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ แต่จะใช้พ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อฉบับใหม่แทน ส่วนการจัดกิจกรรมปีใหม่ขอประเมินสถานการณ์ 7 วันก่อน และจะมีการจัดทำคู่มือสำหรับการบริหารสถานการณ์ล็อกดาวน์สำหรับจังหวัดและส่วนราชการต่าง ๆ รวมถึงอาจพิจารณาขอความร่วมมือให้ทำงานที่บ้านในภาคราชการและเอกชนอีกครั้ง -

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ, เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย newtv., thebangkokinsight)

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สร. กล่าวว่า สร.เพิ่มการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยง แรงงานต่างด้าวที่อยู่รวมกันในที่พักหรือโรงงาน ผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักในศูนย์กักกันคนเข้าเมือง หรือกลุ่มที่มีโอกาสพบผู้คนจำนวนมาก หรือกลุ่มที่มีแนวโน้มพบผู้ป่วยสูง ส่วนสถานที่เสี่ยง ได้แก่ ตลาดนัด ศาสนสถาน สถานีขนส่งผู้โดยสาร สถานีรถไฟฟ้ามหานคร เป็นต้น จ.สมุทรสาคร ได้เร่งติดตามตรวจหาเชื้อในกลุ่มเสี่ยง ตั้งเป้าให้ได้ 10,300 ราย ภายใน 2 สัปดาห์ โดยนำรถเก็บตัวอย่างชีวโมเลกุลพระราชทาน 6 คัน และระดมบุคลากรทางการแพทย์จาก 8 จังหวัดในเขตฯ 5 เร่งตรวจคัดกรอง ค้นหาผู้ติดเชื้อในกลุ่มแรงงานต่างด้าว พร้อมทั้งประเมินสถานการณ์เพื่อจำกัดวงในพื้นที่ที่มีการระบาดสูง และจะตรวจค้นหาอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมกลุ่มเสี่ยง รวมทั้งชุมชนแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในจังหวัดอื่นๆ ให้ได้มากที่สุด ขณะนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ขยายขีดความสามารถห้องปฏิบัติการในทุกจังหวัดและกทม. สามารถตรวจได้ 50,000 ตัวอย่างต่อวัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ผู้จัดการ) เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สร. กล่าวถึงการตั้งรพ.สนาม ว่า จะดูตามสถานการณ์ เบื้องต้นจัดไว้สำหรับแรงงานเมียนมาโดยเฉพาะ 1 แห่ง และอยู่ระหว่างวางแผนจัดตั้งสำหรับคนไทย 1 แห่ง เนื่องจากปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมากจึงปรับการดูแล โดยนำผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเข้ารับการรักษาในรพ. ส่วนผู้ป่วยอาการไม่รุนแรงให้อยู่ที่รพ.สนามซึ่งมีมาตรฐานเทียบเท่าหอผู้ป่วยแยกโรค (cohort ward)

มาตรการของศบค. และหน่วยงานอื่น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สยามรัฐ, สยามกีฬา, ข่าวหุ้น, ผจก.รายวัน, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, บ้านเมือง, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ศูนย์ข่าวแชนนัล, กรุงเทพธุรกิจ, สำนักข่าวไทย, bbc, innnews, TNN, thaipbs, efinancethai, nationtv, js100, acnews, infoquest, mangozero) สวท.ทีวีทุกช่อง

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยายุทธ โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์วันที่ 22 ธ.ค. พบผู้ป่วยรายใหม่ 427 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 16 ราย เชื่อมโยงกับตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร คัดกรองเชิงรุกในกลุ่มแรงงานต่างด้าว 397 ราย และเดินทางมาจากต่างประเทศเข้าสถานกักกันโรค 14 ราย ผู้ป่วยสะสม 5,716 ราย แบ่งเป็น ติดเชื้อในประเทศ 3,798 ราย ติดเชื้อในกลุ่มแรงงานต่างด้าวจากการคัดกรองเชิงรุก 1,273 ราย และเดินทางมาจากต่างประเทศ 1,904 ราย รักษาหาย 4,078 ราย ยังรักษาอยู่ใน รพ. 1,578 ราย เสียชีวิตสะสม 60 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, สยามกีฬา) เว็บไซต์(ผู้จัดการ, สำนักข่าวไทย, 77kaoded, sondhitalk, thaiPBS)

-นายกฯ แถลงว่า สถานการณ์ COVID-19 ยังเป็นภัยร้ายแรงสำหรับประเทศ ขอให้คนไทยรับผิดชอบต่อสังคมให้สูงกว่าปกติ และจำเป็นต้องประกาศมาตรการเพิ่มเพื่อควบคุม โดยอาจจัดกิจกรรมฉลองปีใหม่ และจะจัดการขบวนรถคนงานแรงงานเถื่อน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, สยามกีฬา

-น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม.อนุมัติหลักการร่างพ.ร.บ.โรคติดต่อ ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ ให้มาตรการทางกฎหมายเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาโรคโควิด 19 และโรคติดต่ออื่นที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งกำหนดโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศที่ให้แยกกักหรือกักกันโรค หรือผู้ไม่แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคเมื่อพบว่าเป็นหรือสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อ เพื่อป้องปรามไม่ให้ผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ หลีกเลี่ยงการกักตัวโดยหน่วยงานของรัฐ หลังจากนั้นจะส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเสนอสภาต่อไป นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบร่างประกาศ ก.ม.หาดไทย เพิ่มระยะเวลาอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ โดยต้องเข้ารับการรักษาเป็นเวลาก่อน 14 วัน โดยขยายระยะเวลาการพำนักในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวประเภทดังกล่าวอีก 15 วัน รวมเป็น 45 วัน จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2564

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

-นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ส.ว. หัวข้อที่ประชุมวุฒิสภา ว่า หน่วยงานความมั่นคง ฝ่ายปกครองและตำรวจ ต้องคุมเข้มบริเวณชายแดนไทย-เมียนมา

ประเด็นข่าว

และเชื่อว่าเจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำชาวเมียนมาผ่านแดน ดังนั้น ภาครัฐต้องสอบสวนและเอาผิดอย่างจริงจัง สำหรับการสกัดการระบาดในชุมชนแรงงานและหอพักแรงงานตามที่รัฐบาลใช้แนวทางของสิงคโปร์นั้น สิ่งที่ต้องทำเพิ่มเติมคือ การบูรณาการซื้อเพื่อการควบคุมโรคที่รวดเร็ว และขอให้ กต. ร่วมกับ สธ. ตรวจสอบชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศ โดยเฉพาะจากอังกฤษและแอฟริกา ที่มีเชื้อโควิด 19 ปลายพันธุ์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

-กมธ.แรงงาน วุฒิสภา ขอให้รัฐจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว 2.6 ล้านคน สกัดการลอบเข้าเมืองแนวชายแดน และทบทวนมติ ครม. ขยายเวลาต่างด้าวทำงานในประเทศต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, สยามรัฐ, แนวหน้า, thaiPBS)

-นายสมคิด จันทมฤก รองปลัด มท. ย้ำการป้องกันแรงงานต่างด้าวลอบเข้าเมือง หากพบเจ้าหน้าที่ปล่อยปละละเลย รู้เห็นเป็นใจในพฤติกรรมไม่ถูกต้อง อาจเข้าข่ายเป็นความผิดทางวินัยหรืออาญา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ newtv.

-รมว.พาณิชย์ ชี้แจง ยังไม่มีการขายหน้ากากอนามัยเกินราคาควบคุม หากขายเกินราคาจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท พร้อมสั่งปลัด ก.พาณิชย์ คุมเข้มราคาอาหารทะเล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-กรมการขนส่ง ออกประกาศห้ามรถสาธารณะวิ่งเข้าออก สมุทรสาคร-กาญจนบุรี และห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

-กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สั่งการทูตพาณิชย์ที่เป็นตลาดเป้าหมายการส่งออกสินค้าอาหารทะเลไทย เร่งสร้างความเข้าใจและเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อ ผู้นำเข้า ว่าสินค้าไทยมีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัยโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-รมว.ยุติธรรม กล่าวว่า เรือนจำทั่วประเทศยังไม่พบนักโทษติดเชื้อ แต่ได้ปรับรูปแบบการเยี่ยมนักโทษผ่านไลน์ และขอให้งดเยี่ยมชั่วคราว 27 เรือนจำ รวมถึงเรือนจำ จ.สมุทรสาคร และใกล้เคียง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, ข่าวสด

-อธิบดีกรมราชทัณฑ์ สั่งล็อกดาวนเรือนจำ ทัณฑสถาน และสถานกักกัน 13 แห่งในเขต 7 และพื้นที่ใกล้เคียงสมุทรสาคร โดยเรือนจำ จ.สมุทรสาคร ได้เชิญคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ตรวจสอบผู้ต้องขังแรกรับทั้งหมด รวมทั้งผู้ต้องขังกลุ่มเสี่ยง และเจ้าหน้าที่ กำลังรอผลการตรวจ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ

-นายวรวิฑูรย์ ศิลปอาษา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า นายกษ เห็นชอบให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชน ทำงานที่บ้าน ช่วงวันที่ 24-27 ธ.ค.นี้ ส่วนมาตรการอื่นยังต้องหารือก่อน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ระบุ สมาคมฯ จะนำข้อเสนอไปพบ รมว.แรงงาน เพื่อให้ใช้มาตรการที่เด็ดขาดและเข้มงวดต่อนายจ้างและแรงงานต่างด้าว ในวันที่ 23 ธ.ค. เวลา 10.00 น. ที่ ก.แรงงาน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

-จ.บุรีรัมย์ ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 15 คุมเข้มผู้เดินทางมาจากสมุทรสาคร โดยเก็บตัวอย่างจากผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับห้องเย็น พนักงานขนส่งอาหารทะเล ร้านอาหารทะเล ส่งตรวจโควิด 19 ที่รพ.บุรีรัมย์ 120 ราย ไม่พบเชื้อทุกราย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตรวจสอบท่าเรือแพปลา 20 แห่ง แรงงานต่างด้าว 500 ราย ยังไม่พบติดเชื้อโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เนชั่นทีวี

-สสจ.เชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ นำรถพระราชทานออกเก็บตัวอย่างแรงงานต่างด้าวในตลาดเมืองใหม่ แหล่งขายอาหารทะเลใหญ่ที่สุดในจังหวัด ยืนยันเอกชนยังสามารถจัดงานปีใหม่ได้แต่ต้องขออนุญาต พร้อมประเมินสถานการณ์วันต่อวัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ business today

-กทม. ร่วมกับ สธ. จัดเจ้าหน้าที่ 80 ทีม สุ่มตรวจเชิงรุกในแรงงานต่างด้าวในตลาดทั่วกทม. 472 แห่ง โดยจะทยอยตรวจให้ครบทุกแห่งภายใน 1 สัปดาห์

ประเด็นผลกระทบ

1. การติดเชื้อรอบใหม่ที่ตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, มติชน, สยามรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์(สยามรัฐ, ผู้จัดการ)

-นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผวจ.สมุทรสาคร เปิดเผยว่า พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก 242 ราย รวมผู้ป่วยสะสมในสมุทรสาคร 1,063 ราย เพิ่มขึ้น 27.91% การตรวจหาเชื้อในกลุ่มเสี่ยงโดยรถเก็บตัวอย่างชีววินิจฉัย 6,156 ราย ทราบผลแล้ว 3,808 ราย กว่า 90% เป็นแรงงานข้ามชาติ แนวโน้มการตรวจพบเชื้อดีขึ้น จากเคยตรวจพบมากกว่า 40% ลดลงมาเหลือ 27.91% ส่วนกรณีมีการแชร์ภาพและข้อความว่าแรงงานต่างด้าวหลายกำแพงหนีจากพื้นที่ควบคุม เป็นกำแพงที่พังอยู่เดิม ไม่มีแรงงานหลบหนีช่องทางดังกล่าว วันที่ 22 ธ.ค. รถเก็บตัวอย่างชีววินิจฉัยพระราชทาน 2 คัน ให้บริการที่เคหะเอื้อ

ประเด็นข่าว

อาหารทำจีน เพื่อตรวจหาเชื้อในกลุ่มผู้ใช้แรงงานและครอบครัวที่พักอาศัยอยู่ในบ้านแออัดอาหารทำจีน เป้าหมาย 2,500 ราย และมีบุคคลภายนอกขอเข้าตรวจหาเชื้อด้วย โดยมีเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมโรค สจ.สมุทรสาคร รพ.บ้านโป่งและรพ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ดำเนินการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (sanook, newtv, thaiPBS, thailandplus)

-นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวว่า วันที่ 22 ธ.ค. ผู้ป่วยใหม่ติดเชื้อในประเทศ 16 คน เป็นคนไทยที่เชื่อมโยงตลาดกลางกุ้งทั้งหมด ส่วนใหญ่มีอาการง่วงไม่ได้อาหาร ลื่นไม่รับรส มีน้ำมูก มีไข้ และไอ ผลการตรวจยังพบการติดเชื้อสูงในตลาดกลางกุ้ง ส่วนบริเวณโดยรอบการติดเชื้อลดลง 3 เท่า สำหรับผู้ติดเชื้อที่เดินทางไปตลาดกลางกุ้งและหอพักศรีเมือง จ.สมุทรสาคร ช่วงวันที่ 1-18 ธ.ค. แยกเป็น สมุทรปราการ 3 คน สระบุรี 3 คน กทม. 9 คน ปทุมธานี 3 คน นครปฐม 3 คน อุตรดิตถ์ 1 คน รวม 22 คน จากการสอบสวนโรคพบมีผู้เดินทางออกไปจากสมุทรสาคร 22 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ นครราชสีมา สมุทรปราการ ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สระบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี กทม. และ สงขลา ขอให้เตรียมความพร้อม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์(สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น) สวท, ทีวีทุกช่อง

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า จากการสอบสวนโรคที่เกี่ยวข้องกับตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร เริ่มจากผู้ป่วยรายแรกหญิง 67 ปี เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. ได้ขยายการสอบสวนโรครอบตลาดกลางกุ้งในรัศมี 2 ก.ม. และห่างออกไปอีก 4 ก.ม. ตรวจค้นหา 5,066 คน ผลตรวจออก 3,803 คน พบติดเชื้อ 1,086 คน ทั้งนี้ เมื่อตรวจขยายวงจากศูนย์กลางระบาดพบอัตราการป่วยลดลงจากจุดระบาดถึง 3 เท่า ถือเป็นแนวโน้มที่ดี แต่ยังคงต้องตรวจค้นหาเพิ่มจนกว่าจะแน่ใจควบคุมโรคได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (sanook, สำนักข่าวไทย) ทีวีช่อง 9

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากการสำรวจการสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่สาธารณะหลังเกิดการระบาดใน จ.สมุทรสาคร พบว่า มีการสวมร้อยละ 90.89 การสวมในตลาด ร้อยละ 74.12 การติดเชื้อที่พบในขณะนี้เป็นการติดเชื้อที่มีศูนย์กลางตลาดกลางกุ้ง มีผู้สัมผัสเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพในตลาด เป็นผู้ค้า และกระจายไปในร้านบุฟเฟต์บ้าง ขอให้ประชาชนเพิ่มการล้างมือทุกครั้งที่มีการหยิบจับเลือกซื้อวัตถุดิบ รถเช่าจำหน่ายสินค้าขอให้เพิ่มความระมัดระวัง ลดการสัมผัสกับผู้บริโภค สวมหน้ากากอนามัย ผ่ากันเปื้อน สวมถุงมือหยิบจับวัตถุดิบ และสำรวจสินค้าว่ามาจากพื้นที่เสี่ยงหรือไม่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaiPBS

-ขณะนี้ผู้ป่วยที่เชื่อมโยงกับการระบาดใน จ.สมุทรสาคร กระจายใน 16 จังหวัด ส่วนใหญ่เป็นแรงงานข้ามชาติในพื้นที่, พ่อค้าแม่ค้าที่ไปรับอาหารทะเลมาขาย, ผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่ เช่น การกินอาหาร และการพบปะกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับแพกุ้ง รวมทั้งหมัด 1,145 คน (ข้อมูล 18.00 น.) แยกเป็น สมุทรสาคร 1,086 คน (แรงงานข้ามชาติ) สมุทรสงคราม 6 คน นครปฐม 8 คน กรุงเทพมหานคร 9 คน สมุทรปราการ 7 คน นครปฐม 8 คน สุพรรณบุรี 7 คน ราชบุรี 1 คน สระบุรี 3 คน ปทุมธานี 3 คน อุตรดิตถ์ 1 คน นนทบุรี 3 คน เพชรบุรี 1 คน เพชรบูรณ์ 1 คน กำแพงเพชร 2 คน ประจวบคีรีขันธ์ 1 คน

-ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ระบุ กรมควบคุมโรคเดินทางมาถูกทางและทันสถานการณ์ เพราะยังตรวจหาเชื้อมากจะทำให้ค้นหาลูกติดเชื้อได้เร็ว การใช้มาตรการล็อกดาวน์ช่วยจำกัดวงผู้ติดเชื้อได้ดี แต่หากประชาชนทั้งในสมุทรสาคร และ 22 จังหวัดที่มีความเชื่อมโยงกับตลาดกลางกุ้งไม่สบายใจ แม้จะไม่เคยเดินทางไปตลาดก็ควรตรวจหาเชื้อด้วย

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กว่า ความสำคัญของการระบาดไม่ได้อยู่ที่ตัวเลข สิ่งสำคัญคือ ต้องไม่ทำให้แพร่กระจายออกมาภายนอก การปิดเมืองสมุทรสาครจึงมีความจำเป็น เพราะแม้การระบาดจะอยู่ที่หลักร้อย หลักพัน แต่หากแพร่กระจายไปยังกลุ่มเสี่ยงจะหนักกว่ากลุ่มวัยแรงงาน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-กรมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สื่อ "สิงคโปร์โมเดล" กรณีของกลุ่มแพกุ้ง คนในพื้นที่ห้ามเดินทางออก หากป่วยมีรพ.สนาม 100 เตียง ใกล้เคียงบริเวณการระบาด หากอาการหนักให้นำมารักษาในรพ. โดยพื้นที่ดังกล่าวห้ามคนนอกเข้า ยกเว้นเจ้าหน้าที่ซึ่งสวมชุดป้องกันอย่างถูกต้อง และส่วนคนในห้ามออกมา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ตรวจบริเวณตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร และที่กักตัวของแรงงานต่างด้าวภายในตลาด โดยจะนำกล้องวงจรปิดมาติดตั้งและจัดระบบสายตรวจใหม่ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีใครเข้าออกพื้นที่ได้ นอกจากนี้ จะนำระบบไบโอเมทริกซ์ของ ตม.มาใช้เพื่อให้รู้จำนวนที่แท้จริงของต่างด้าวในพื้นที่

2.รายงานผู้ติดเชื้อโควิดในจังหวัดต่างๆ

กทม.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, แนวหน้า, ผู้จัดการ, สยามกีฬา) เว็บไซต์สำนักข่าวไทย

-เฟซบุ๊กชื่อ สมศักดิ์ ปูบ สาขา 2 ปีที่เอสกรรณบุรี โพสต์เตือนว่า มารดาซึ่งเป็นเจ้าของร้านสมศักดิ์ปูบ สาขา ปีที่เอส กรรณบุรี ติดเชื้อโควิด 19 โดยจุดที่เป็นแพกุ้งขนาดเล็กใกล้หอนาฬิกา ขอให้ลูกค้าที่เคยเข้ามาใช้บริการที่ร้านตั้งแต่ 8 ธ.ค. หากมีอาการที่เข้าข่าย ให้ติดต่อขอเข้ารับการรักษาจากภาครัฐ

-ร้านชีวิตชีวา และอีฟแอนด์บอย สาขาสยามสแควร์วัน ประกาศปิดร้านพร้อมให้พนักงานที่ให้บริการวันที่ 14 ธ.ค. เวลา 19.00-20.00 น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิดและกักตัว 14 วัน เนื่องจากพบไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิดเข้ามาใช้บริการ

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ขณะนี้มีวิศวกรของกรมฯ ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด 19 หลังแวะรับประทานอาหารที่ตลาดกุ่มสมุทรสาคร ต่อมาเมื่ออาการจุกไม่ได้อีกจึงไปตรวจและพบว่าติดเชื้อ ได้รายงานสธ. และรมว.เกษตรฯ ทราบ และให้ทั้งกลุ่มที่ลงพื้นที่ด้วยกันไปตรวจ กำลังพิจารณาว่าจะต้องล็อกดาวน์กรมฯ หรือไม่

จ.กำแพงเพชร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ newtv.

-ผวจ.กำแพงเพชร แถลง พบผู้ติดเชื้อจากสมุทรสาคร 2 ราย เป็นชาย อยู่ อ.ขาณุวรลักษบุรี และ อ.คลองขลุง อายุ 43 ปีเท่ากัน สอบสวนโรคพบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงตรวจไม่พบเชื้อโควิด 19

จ.เพชรบูรณ์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์มติชน

-นพ.สสจ.เพชรบูรณ์ แถลง พบผู้ติดเชื้อจาก จ.สมุทรสาคร 1 ราย เป็นชายไทย อายุ 64 ปี อยู่ อ.หนองไผ่ ไม่มีอาการป่วย ระยะพักตัว 5 วัน ถูกกักตัวที่รพ.หนองไผ่ รอผลตรวจคนใกล้ชิดอีก 12 คน

จ.สระบุรี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์คมชัดลึก

-สสจ.สระบุรี ยืนยันพบผู้ป่วยโควิด 19 อีก 2 ราย มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ 3 รายก่อนหน้านี้ รวมเป็น 5 ราย

จ.สมุทรปราการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, 77 kaoded)

-รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาด จากวันแรกพบผู้ติดเชื้อ 3 ราย บริเวณร้านขายอาหารทะเลสดตรงข้ามตลาดปากน้ำ เมื่อวานนี้ พบผู้ติดเชื้ออีก 1 ราย และวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 3 ราย รวมทั้งหมด 7 ราย ผู้ว่าฯ สมุทรปราการ เตรียมออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัด

-จนท.ฝ่ายปกครองและสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเพื่อค้า แม่ค้า ชาวบ้าน กว่า 300 คน ที่อาศัยบริเวณตรอกขายหอย ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ และแรงงานต่างด้าวที่ทำงานอยู่ในละแวกดังกล่าว ซึ่งเป็นจุดที่พบผู้ติดเชื้อรายแรกที่เชื่อมโยงกับ จ.สมุทรสาคร คาดว่าจะทราบผลภายใน 48 ชม.

จ.ปทุมธานี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ข่าวหุ้น

-นายณรงค์ สิริเลิศวรกุล ผอ.สวทช. ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ สสจ.ปทุมธานี ว่า ผู้ปฏิบัติงานในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 1 คน เข้ารับการรักษาทันทีด้วยภาวะไข้วสูง ที่รพ.เอกชน เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. ผลตรวจพบติดเชื้อโควิด 19 ขณะนี้ได้รับการรักษาตัวตามกระบวนการควบคุมโรคแล้ว จึงดำเนินการสอบสวนโรคและนำผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเข้ารับการตรวจ พร้อมทั้งปิดพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตั้งแต่ 22-24 ธ.ค. 2563 เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ และให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดปฏิบัติงานที่บ้าน

จ.นครปฐม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, สยามรัฐ)

-ผวจ.นครปฐม กล่าวว่า จ.นครปฐม มีผู้ป่วยยืนยันแล้ว 8 ราย เชื่อมโยงกับตลาดกลางกุ่ม จ.สมุทรสาคร รักษาตัวที่รพ.นครปฐม ส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยนำไปกักกันเพื่อดูอาการ โดยมีนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดูแลอย่างใกล้ชิด ยืนยันจะไม่ล็อกดาวน์แต่เพิ่มมาตรการในการควบคุมและป้องกันโรค พร้อมขอความร่วมมือประชาชนให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับเจ้าหน้าที่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ innnews

-คกก.โรคติดต่อ จ.นครปฐม มีมติให้สถานศึกษาปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ 23 ธ.ค. 2563 จนถึง 3 ม.ค. 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับ จ.สมุทรสาคร เนื่องจากมีพื้นที่ติดต่อกัน โดยให้เรียนในระบบออนไลน์ และขอความร่วมมือผู้จัดกิจกรรมต่างๆ ให้งดหรือเลื่อนการจัดไปก่อน เพื่อไม่ให้มีการชุมนุมของประชาชนจำนวนมาก

จ.สมุทรสงคราม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ข่าวสด

-นพ.สันจิต บุญยะสง นพ.สสจ.สมุทรสงคราม เผยผลตรวจผู้เข้าชายสงฆ์ 91 ราย ยืนยัน 8 ราย เป็นคนไทยทั้งหมด สัมผัสตลาดกลางกุ่มมหาชัย และตลาดทะเลไทย 6 ราย ไปห้างบิ๊กซีและโลตัสมหาชัย 1 ราย ไปเซ็นทรัลมหาชัย 1 ราย และมีอีก 9 ราย รอผลยืนยันรอบ 2 ทั้งหมดกักตัวในรพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ขณะนี้ทีมลงไปคัดแยกเฝ้าระวังผู้ที่เสี่ยงมากแล้วและจะตรวจคัดกรองหาเชื้อตลอดจนเตรียมสถานที่ชั่วคราวที่รพ.อัมพวา และหากมีผู้ป่วยเพิ่มได้วางแผนสำรองไว้แล้ว

จ.นนทบุรี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, สยามกีฬา) เว็บไซต์(ข่าวสด, เดลินิวส์, ประชาชาติธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, nationtv)

-สสจ.นนทบุรี แจ้งว่า พบผู้ป่วยโควิด 19 เพิ่มอีก 2 ราย เป็นชายไทยอายุ 64 ปี ขณะนี้รักษาตัวในรพ. คาดว่าติดเชื้อมาจากคนงานเมียนมาที่เข้ามาต่อเติมบ้านพักใน ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี และชายไทย อายุ 31 ปี มีประวัตินั่ง MRT ลงบางใหญ่ ไปเดินมาบุญครอง-คาราโอเกะ-สถานบันเทิง-

ประเด็นข่าว

กินชาบู

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ

-สสจ.นนทบุรี ยืนยันผู้ติดเชื้อโควิดอีกราย เป็นหญิงอายุ 25 ปี เดินทางไปหาแม่ที่ชุมชนใกล้รพ.มหาชัย ตรวจสอบพบเดินทางด้วยเอ็มอาร์ที-เรียนวิทยาลัย-ไปคอนโดย่านรัตนนิคม มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในครอบครัว 5 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ทำงาน 12 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ thestandard

-นายอำเภอบางกรวย ลงพื้นที่วัดบางอ้อยช้าง ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ตรวจสอบกรณีรถเข็นอาหารทะเลที่ผู้ป่วยโควิด 19 ขับเข้ามาจอดที่วัดบางอ้อยช้าง และวัดรวก อ.บางกรวย พบในพื้นที่มี 3 คน คือ ชายวัย 52 ปี หญิงวัย 44 ปี และหญิงวัย 56 ปี เบื้องต้นอยู่ระหว่างสอบสวน

จ.เพชรบูรณ์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ไทยรัฐ

-จ.เพชรบูรณ์ พบโควิด 2 ราย มากับรถขนอาหารทะเลจากสมุทรสาคร เพื่อเลือกตั้ง อบจ. ที่ ต.ห้วยโป่ง อ.หนองไผ่ เป็นหญิง อายุ 68 ปี และชาย อายุ 64 ปี มีอาชีพขับรถไปซื้อของทะเลที่ตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร เพื่อนำมาตระเวนจำหน่าย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ innnews

-ผวจ.เพชรบูรณ์ แถลงกรณีเพชรบูรณ์พบผู้ป่วยติดเชื้อ 1 ราย ที่ อ.หนองไผ่ ว่า ผู้ติดเชื้อเดินทางกลับมาจาก จ.สมุทรสาคร และไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนที่คูหา แต่ได้แยกให้ลงคะแนนที่คูหาสำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้ให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและผู้ติดเชื้อรายนี้กักตัวเอง และทีมสาธารณสุขได้เข้าไปเก็บตัวอย่างเพื่อนำมาตรวจหาเชื้อ ซึ่งได้รับรายงานว่าพบเชื้อดังกล่าว

จ.ประจวบคีรีขันธ์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์(newtv, thebangkokinsight)

-พบข้าราชการ สำนักงานด้านศุลกากร จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นหญิง อายุ 54 ปี ติดเชื้อโควิด 19 โดยเป็นน้องสาวของผู้ป่วยหญิง อายุ 67 ปี ที่ป่วยเป็นรายแรกของ จ.สมุทรสาคร ขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่รพ.ของรัฐในกทม.

จ.พระนครศรีอยุธยา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ข่าวสด

-สสจ.พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจาก รพ.ภาชี พบผู้ป่วยโควิด 19 เป็นหญิง อายุ 33 ปี มีอาการ และหญิงอายุ 29 ปี ไม่มีอาการอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน อาชีพแม่ค้าขายอาหารทะเล เจ้าหน้าที่ทีมสอบสวนโรคค้นหาลูกสัมผัสเสี่ยงสูง กลุ่มร้านค้าที่อยู่ใกล้เคียง 2 ร้าน ประชาชนที่มาซื้ออาหารทะเลที่ตลาดภาชี ระหว่างวันที่ 8-16 ธ.ค. หากมีอาการผิดปกติให้มาตรวจหาเชื้อที่รพ.ภาชี

จ.ฉะเชิงเทรา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ข่าวสด

-ผวจ.ฉะเชิงเทรา แถลงพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 จำนวน 1 ราย เป็นหญิง อายุ 24 ปี อาชีพพนักงานบริษัทใน อ.บางปะกง ตรวจสอบพบเชื้อเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. หลังเดินทางไปตลาดอาหารทะเลสดใน จ.สมุทรสาคร และเริ่มมีอาการเมื่อวันที่ 18 ธ.ค.63 ขณะนี้อยู่ในความดูแลแล้ว

จ.ภูเก็ต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, สยามกีฬา) เว็บไซต์ thaiPBS

-นพ.สสจ.ภูเก็ต ยืนยันผลตรวจผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ติดเชื้อโควิด 19 ส่งรักษาที่รพ.วชิระภูเก็ตแล้ว เบื้องต้นทราบว่าก่อนป่วยได้เดินทางไปร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ชาวไบเกอร์ ที่เกาะลันตา จ.กระบี่ ระหว่างวันที่ 12-13 ธ.ค. 2563 และมีการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจาก จ.สมุทรสาคร โดยจะตรวจสอบไทม์ไลน์อย่างละเอียดอีกครั้ง

จ.ขอนแก่น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า พบผู้ติดเชื้อโควิด 1 ราย กำลังเร่งสอบสวนโรค

จ.อุดรธานี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, มติชน

-นายศักดิ์สิทธิ์ สิงห์ทอง ผอ.ร.ร.อนุบาลอุดรธานี แจ้งปิดเรียน เนื่องจากแม่ค้าขายอาหารทะเลที่ตลาดป่าขุ่น อ.เมืองอุดรธานีไปซื้ออาหารทะเลจากแพกุ้ง อ.มหาชัย จ.สมุทรสาคร มาขายหลายตลาดสดใน จ.อุดรธานี ครูประจำชั้น 4 คนที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้ร่วมมือกับผู้ปกครองนำตัวนักเรียนส่งตรวจหาเชื้อ และให้หยุดเรียนตั้งแต่วันที่ 22-25 ธ.ค.นี้

จ.กำแพงเพชร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, เดลินิวส์

-ผวจ.กำแพงเพชร แถลงข่าว พบผู้ป่วยโควิด 19 เป็นชาย 2 ราย เชื่อมโยงกับตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร รายแรก อายุ 43 ปี อยู่ อ.ขาณุวรลักษบุรี มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 6 คน ตรวจไม่พบเชื้อ 3 คน รอผลการตรวจ 3 คน และผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 3 คน รายที่สอง อายุ 43 ปี อยู่ อ.คลองขลุง มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 2 คน ตรวจไม่พบเชื้อทั้งคู่ และผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 3 คน ยังไม่มีการปิดพื้นที่

จ.สุพรรณบุรี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด

ประเด็นข่าว

-จ.สุพรรณบุรี พบผู้ป่วยโควิด 19 เพิ่ม 5 คน รวมผู้ป่วยสะสมจากการระบาดระลอกใหม่ 7 คน อาจใช้คำสั่งเฉพาะที่ อ.สองพี่น้อง ที่มีความเสี่ยงสูงในการสั่งปิดโรงเรียนทุกแห่ง ปิดตลาดนัดทุกแห่ง สถานออกกำลังกายทั้งของเอกชนและของราชการ รวมถึงปิดตลาดพระเครื่อง ส่วนร้านเสริมสวยที่เป็นห้องแอร์ เปิดบริการได้ แต่ให้เข้าใช้บริการจำกัดคนและให้ปิดแอร์ รวมถึงร้านอาหารให้จำหน่ายแบบนำกลับไปทานที่บ้านเท่านั้น

จ.เพชรบุรี

ื่อนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, มติชน, สยามกีฬา

-นพ.อมรเทพ บุตรกตัญญู ผอ.รพ.บ้านแหลม แจ้งว่า พบผู้ป่วยโควิด 19 เป็นหญิง อายุ 50 ปี อ.บ้านแหลม มีอาชีพรับซื้อกุ้งไปขายต่อที่ตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร ทุกวัน ใช้เวลาอยู่ที่ตลาดกลางกุ้งวันละประมาณ 2 ชั่วโมง และหากกลับบ้านจะแวะร้านอาหารและร้านกาแฟใน จ.สมุทรสาคร วันที่ 11-13 ธ.ค. เริ่มมีน้ำมูกไหล มีไข้ต่ำ และปวดเมื่อยตัว วันที่ 20 ธ.ค. ได้ไปตรวจที่รพ.พระจอมเกล้า พบติดเชื้อ มีผู้สัมผัสและผู้ใกล้ชิด 9 คน ผลตรวจเป็นลบ 1 คน และรอผลตรวจซ้ำอีก 2 คน

จ.นครราชสีมา

ื่อนำเสนอ : นสพ.มติชน

-จ.นครราชสีมา พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 แล้ว 1 ราย เป็นชาย อายุ 57 ปี อาชีพขายอาหารทะเล ใน อ.พิมาย

จ.ตาก

ื่อนำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ

-นพ.รเมศ ว่องวิไลรัตน์ รอง นพ.สสจ.ตาก ระบุ กรณีพนักงานหญิงพม่าในซูเปอร์มาเก็ต อ.แม่สอด พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 18 ราย สังกักตัว 76 ราย เสียชีวิต 1 ราย พบผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้ออีก 2 ราย

3.การพิจารณาจัดงานปีใหม่

ื่อนำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ข่าวสด) เว็บไซต์ผู้จัดการ

-หลายจังหวัดทยอยประกาศยกเลิกการจัดงานปีใหม่ ได้แก่ สตูล ระยอง ยะลา บึงกาฬ ชลบุรี นครพนม นครราชสีมา ขอนแก่น ขณะที่ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เลื่อนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 9 ม.ค.นี้ ออกไปก่อน

ื่อนำเสนอ : นสพ.มติชน, สยามรัฐ, ข่าวสด, สยามกีฬา

-สำนักพระพุทธศาสนา มีมติยกเลิกงานสวดมนต์ข้ามปี รวมถึงพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันเสาร์ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน และงดการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก

4.โยกย้าย นพ.สสจ.สมุทรสาครไปพังงา

ื่อนำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์สำนักข่าวไทย

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวถึงการออกคำสั่งให้ นพ.ชาติชาย กิตยานันท์ นพ.สสจ.สมุทรสาคร ไปดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ.พังงา และให้ นพ.นเรศฤทธิ์ ชัดชะสีมา นพ.สสจ.พังงา มาดำรงตำแหน่งนพ.สสจ.สมุทรสาคร แทน ว่า ไม่ใช่เป็นการลงโทษ แต่เนื่องจากการระบาดที่ จ.สมุทรสาคร ต้องควบคุมรวดเร็ว จึงต้องการผู้ที่มีความชำนาญเรื่องระบาดวิทยา มีประสบการณ์ในการควบคุมโรคระบาดมาแทน

5.ผลกระทบเศรษฐกิจจากโควิดรอบใหม่

ื่อนำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ

-นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี ม.หอการค้าไทย เปิดเผยว่า เศรษฐกิจของประเทศจะได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่ ประมาณ 1,500-2,000 ล้านบาทต่อวัน ขณะที่เม็ดเงินภาคเศรษฐกิจใน จ.สมุทรสาคร หมุนเวียนเฉลี่ยวันละ 1,000 ล้านบาท ซึ่งร้อยละ 70 เป็นภาคอุตสาหกรรม การบริโภคภายในประเทศและการส่งออกยังไม่พบว่าหดตัวอย่างแน่ชัด แต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกระทบต่อการใช้จ่ายใช้สอยภาพรวมของจังหวัดเฉลี่ยกว่า 300 ล้านบาทต่อวัน ทั้งนี้ จากมาตรการเชิงรุกของ สธ. เชื่อว่ารัฐบาลจะควบคุมสถานการณ์ได้และคลี่คลายภายใน 14 วัน แต่หากผู้ติดเชื้อนอกสมุทรสาครเพิ่ม 50-100 รายขึ้นไป จะกระทบมากขึ้นได้

ื่อนำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อโควิด 19 รอบใหม่ คาดจะทำให้ภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทยได้รับความสูญเสีย 45,000 ล้านบาท ในเวลา 1 เดือน แบ่งเป็นความสูญเสียสินค้าประมงและอาหารทะเล 13,000 ล้านบาท จากความเป็นไปได้ที่อาจเกิดการชะลอการบริโภคสินค้าประมงและอาหารทะเลในระยะสั้น นอกจากนี้ ยังมีความสูญเสียที่ประชาชนชะลอการทำกิจกรรมในช่วงเฉลิมฉลองปีใหม่ ไม่ต่ำกว่า 15,000 ล้านบาท และความสูญเสียจากการชะลอการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ 17,000 ล้านบาท

6.การบริโภคอาหารทะเล

ื่อนำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, ข่าวสด

-นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยืนยันว่า อาหารทะเลไม่สามารถเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคได้ สิ่งที่จะทำให้เกิดการแพร่เชื้อคือบรรจุภัณฑ์ ซึ่งรัฐบาลต้องชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนเพื่อให้เกิดความมั่นใจ ด้าน นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรฯ กล่าวว่า นายกา ได้สั่งการในที่ประชุม ครม. ให้ สธ.และผู้เกี่ยวข้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นเรื่องการบริโภคกุ้ง

ื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (newtv, จส.100, สำนักข่าวไทย) ทีวีช่อง 7, 9

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงกรณีประชาชนมีความกังวลเรื่องกินอาหารทะเลได้หรือไม่ ว่า หากประชาชนนำวัตถุดิบมาผ่านการปรุงสุกร้อนตามหลักสุขาภิบาลอาหาร สามารถบริโภคได้ตามปกติ และขอให้ยึดหลักกินสุกร้อน หลีกเลี่ยงการกินดิบ และเลือกซื้อวัตถุดิบจากแหล่งที่

ประเด็นข่าว

นำเชื่อถือและได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการ

7.การตรวจหาเชื้อโควิด19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์(ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไอเอ็นเอ็น, สำนักข่าวไทย, thestandard, thebangkokinsight) สวท.,ช่อง 9, NBT, ไทยรัฐTV

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวถึงกรณีมีคนไปตรวจโควิด 19 แต่ต้องเสียเงินค่าตรวจเอง เพราะไม่ได้มาจากพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ว่า เป็นข่าวเท็จ ผู้ที่เดินทางผ่าน จ.สมุทรสาคร หรือจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อ หรือรู้สึกตัวเองมีไข้ หรือเข้าข่ายว่าจะติดเชื้อโควิด 19 สามารถไปเข้ารับการรักษาได้ทันที ได้สั่งการให้พ.ต.ท.ต่างๆ ตรวจให้ตามสิทธิ์ ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายสธ.จะไปเบิกกับ สปสช. เอง แต่ขอให้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์(คมชัดลึก, เดลินิวส์)

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. เปิดเผยว่า ผู้ที่มีสิทธิ์ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ฟรี ได้แก่ ผู้ที่มีประวัติเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่งในช่วง 14 วัน ก่อนมีอาการ, เดินทางมาจากเขตติดโรค/พื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง, ประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้เดินทางมาจากเขตติดโรค/พื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง, สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยสงสัย/ผู้ป่วยยืนยัน, เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ หรือมีอาการโควิด 19 อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส และผู้ป่วยปอดอักเสบที่มีประวัติอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ใกล้ชิดกับผู้ป่วยสงสัยโควิด 19 เป็นบุคลากรทางการแพทย์ เป็นผู้ป่วยอักเสบที่รักษาแล้วอาการไม่ดีขึ้น เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่ได้ หากเข้าเกณฑ์เสี่ยง ให้สวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง เดินทางโดยรถส่วนตัว เข้ารับการตรวจที่รพ.ตามสิทธิ์ สอบถามเพิ่มเติมโทร 1330

8.โควิด 19 กลายพันธุ์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-อังกฤษ กำลังเผชิญไวรัสโควิด 19 กลายพันธุ์ ที่ติดต่อได้ง่ายกว่าเดิมและแพร่เชื้อได้รวดเร็วกว่าเดิม มีผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น 2.07 ล้านราย เสียชีวิตรวม 67,616 ราย ส่วนบริษัทเวชภัณฑ์ไบออนเทค ประเทศเยอรมนี เชื่อมโยงว่ามีความเป็นไปได้สูงที่วัคซีนของบริษัทจะใช้ได้ผลกับไวรัสกลายพันธุ์ในอังกฤษ แต่ถึงไม่ได้ผล บริษัทจะสามารถปรับแก้วัคซีนได้ภายในเวลา 6 สัปดาห์

สื่อที่นำเสนอ : อินโฟเควสท์

-ทางการญี่ปุ่นกำลังพิจารณายกระดับมาตรการควบคุมชายแดน เพื่อควบคุมผู้เดินทางมาจากสหราชอาณาจักร หลังพบการกลายพันธุ์ของไวรัสโควิด 19 ขณะนี้มีประเทศต่างๆ กว่า 40 ประเทศตัดสินใจใช้มาตรการคุมเข้มด้านการเดินทางทั้งขาเข้าและขาออกจากอังกฤษ หลังพบไวรัสโควิด 19 กลายพันธุ์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, ข่าวสด

-เอกอัครราชทูตของชาติสมาชิกสหภาพยุโรป นัดประชุมในวันที่ 22 ธ.ค. เพื่อหาวิธีการที่เป็นเอกภาพและทางออกที่จะนำไปสู่การยกเลิกข้อจำกัดด้านการข้ามแดนจากอังกฤษ ซึ่งรวมถึงการกำหนดให้ตรวจเชื้อผู้เดินทางมาถึง

-นายไมเคิล ไรอัน ผอ.โครงการฉุกเฉินด้านสาธารณสุขขององค์การอนามัยโลก ย้ำว่า สถานการณ์ไม่ได้อยู่นอกเหนือการควบคุม แม้ผู้เชี่ยวชาญหลายคนจะกล่าวหาว่าไม่มีหลักฐานว่าไวรัสโควิดสายพันธุ์อังกฤษมีอันตรายต่อชีวิตหรือส่งผลกระทบต่อวัคซีน แต่มีข้อมูลบ่งชี้ว่าไวรัสโควิดสายพันธุ์ใหม่นี้ติดต่อกันได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้น 70%

-ฮันส์ คลุก ผอ.องค์การอนามัยโลกภูมิภาคยุโรป เปิดเผยว่า องค์การอนามัยโลกกำลังจับตาดูการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่อย่างใกล้ชิด และจะเรียกประชุมชาติสมาชิกเพื่อหารือกลยุทธ์ในการตรวจ, ลดการแพร่เชื้อและความเสี่ยงในการติดต่อ แต่ยังไม่ได้รับกรอบเวลาที่ชัดเจน ทั้งนี้ ไวรัสสายพันธุ์อังกฤษยังตรวจพบในออสเตรเลีย, เดนมาร์ก และเนเธอร์แลนด์ อีกสายพันธุ์ที่มีการกลายพันธุ์คล้ายกันเกี่ยวข้องกับการติดเชื้ออย่างแพร่หลายในแอฟริกาใต้

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ศูนย์ข่าวเปซิฟิก, จส.100, ประชาไท, thebangkokinsight, sanook, xinhua, worldmeters)

-**กัมพูชา** ระบุส่งแรงงานมาไทย... **ผู้นำมาเลเซีย** เผยจะเป็นคนแรกๆ ที่เข้ารับการรักษาตัวป้องกันโควิด 19... **เคนยา** บุคลากรสาธารณสุขเคนยาหยุดงานประท้วงทั่วประเทศ เรียกร้องการคุ้มครองช่วง COVID-19... **ไต้หวัน** พบผู้ติดเชื้อโควิดในพื้นที่รายแรกในรอบ 255 วัน เผยคลุกคลีกับบินต่างชาติ และสั่งปรับผู้ป่วยโควิด-19 ปกปิดข้อมูลกว่า 3 แสนบาท... **นายกา** ลาวเตือนประชาชนตั้งการ์ดสูง หลังโควิด 19 ระบาดในไทยอีกรอบ... **สหรัฐ** สร้างความเชื่อมั่นแก่สาธารณสุขด้วยการรับการฉีดวัคซีนต้านไวรัสของบริษัทไฟเซอร์... **อินเดีย** ผู้ติดเชื้อเกิน 10 ล้านราย เสียชีวิต 146,145 ราย... **แคนาดา** ประกาศล็อกดาวน์รัฐออนแทรีโอ ตั้งแต่ 26 ธ.ค. 2563 ถึง 23 ม.ค. 2564 หลังพบผู้ติดเชื้อในรัฐกว่า 2,000 คนต่อวัน ติดต่อกัน 7 วัน

-**สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อ 78,333,099 ราย เสียชีวิต 1,722,593 ราย รักษาหาย 55,084,917 ราย ส่วนไทยอยู่อันดับ 144 ของโลก

บุคคลในข่าวแห่งปี 2020

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ประชาชาติธุรกิจ

-ภาวะวิกฤตโรคระบาดที่ซัดเข้ามาแบบไม่ได้ตั้งใจตัวทำให้ รมต.อนุทิน ถูกล้อเลียนว่า ตั้งใจแค่มาขายกัญชาแต่ต้องมาเจอโรคระบาดระดับโลก

-พื้นที่ที่โรคระบาดเข้ามาในประเทศไทย ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการรับมือตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้ก็คือ บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงบุคลากรสาธารณสุข และอสม. ที่ปฏิบัติการเชิงรุกตรวจคัดกรอง จนได้รับคำชมจาก WHO แสดงถึงศักยภาพด้านสาธารณสุขและเป็นตัวอย่างให้กับหลาย

ประเด็นข่าว

ประเทศเพื่อใช้เป็นแนวทางการควบคุมโรคได้อีกด้วย

แต่งตั้งผู้บริหาร สธ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวว่า ครม.อนุมัติตามที่ รมว.สธ เสนอแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้ 1.นายณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง 2.นายสมฤกษ์ จึงสมาน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง 3.นายธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง 4.นายปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง 5.นายพูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ ออย. ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป นอกจากนี้ ครม.เห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นพ.โสภณ เมฆธน เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้ง

คำรับรองการปฏิบัติงาน ปี 64

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เป็นประธานลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA) ประจำปี 64 โดยให้ความสำคัญสูงสุดต่อการพัฒนางานสาธารณสุขโครงการตามแนวพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และมุ่งเน้นนโยบายสำคัญ อาทิ ยกระดับระบบบริการปฐมภูมิและอสม. ให้คนไทยทุกคนครบถ้วนมีหมอประจำตัว 3 คน, เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและนวัตกรรมด้านสุขภาพ, สร้างรายได้ให้กับประชาชนและประเทศ สนับสนุนการเข้าถึงสมุนไพร กัญชา กัญชง เพื่อสุขภาพได้อย่างครอบคลุม ปลอดภัย, ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแบบ New Normal, ผลักดัน 30 บาท รักษาทุกที่, ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ในกลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ, พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตเชิงรุก, การบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล และ 2P Safety โดยใช้หลักการทำงาน H-SMILE คือ Health : บุคลากรเป็น Health Model ที่ดี ใส่ใจสุขภาพประชาชน Seamless: ทำงานไร้รอยต่อทุกพื้นที่ ทุกมิติ Mate: มีเพื่อน มีทีม มีเครือข่าย Integrate: คิดและทำอย่างบูรณาการด้วยเป้าหมายเดียวกัน Life: เป็นองค์กรคุณภาพ สร้างคน สร้างงาน ด้วยใจและปัญญา และ Encourage: เสริมพลัง เพื่อก้าวผ่านความท้าทาย และจะติดตามความคืบหน้าทุก 3 เดือน

คำแนะนำดูแลลูกในช่วงหน้าหนาว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ เปิดเผยว่า เมื่ออากาศหนาว สภาพร่างกายของเด็กอาจปรับตัวไม่ทัน ประกอบกับความเย็นเป็นตัวเพาะเชื้ออย่างดีในการกระจายไวรัส ทำให้เกิดโรคหน้าหนาว ในส่วนของเด็กเล็กต้องดูแลใกล้ชิดเพราะไม่สามารถปกป้องตัวเองได้ผู้ปกครองควรดูแลรักษาสุขภาพเด็กให้แข็งแรงอยู่เสมอโดย 1.สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือบ่อยๆ ป้องกันได้ทั้งโรคไข้หวัดและโรคโควิด 19 2.หลีกเลี่ยงการนำเด็กเล็กหรือทารกไปสถานที่แออัด 3.รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่และปรุงสุกร้อนใช้ช้อนกลางส่วนตัว 4.สวมใส่เสื้อผ้าที่อุ่นแต่ไม่หนามากเกินไป หลังอาบน้ำควรทาครีมบำรุงเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวของเด็ก

เครื่องดื่มผสมวิตามินซี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, ประชาชาติธุรกิจ

-นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ ออย. เปิดเผยว่า เครื่องดื่มผสมวิตามินซี ต้องมีปริมาณวิตามินซีตรงตามที่แจ้งและแสดงบนฉลาก รวมถึงสามารถคงปริมาณตลอดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ หากตรวจพบไม่ตรงตามที่แจ้ง จะมีโทษทั้งจำและปรับ แนะนำผู้บริโภคกินผักผลไม้ให้หลากหลายเพื่อให้ได้รับสารอาหารเพียงพอตามที่ร่างกายต้องการ

เตือนฝนตกหนัก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.บ้านเมือง

-กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเตือนฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ ตั้งแต่ 24 - 25 ธ.ค. 2563 โดยจะมีฝนตกหนักมากบริเวณชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช และฝนตกหนักบริเวณพัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

ฝุ่น PM2.5

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า ช่วงวันที่ 24-29 ธ.ค. กทม.และปริมณฑล ต้องเฝ้าระวังค่าฝุ่นละออง PM2.5 ที่จะกลับมาเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากความกดอากาศสูงมีกำลังอ่อนลงและลมพัดอ่อน ส่งผลให้ฝุ่นสะสมตัวต่อเนื่อง

คนเมาปาดหน้ารถพยาบาล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

-เฟซบุ๊ก คนข่าว ต้นปรการ เผยแพร่คลิปวิดีโอของ รพ.สมุทรปราการ ถูกรถยนต์ของ นายสัมฤทธิ์ มณีฤทธิ์ อายุ 38 ปี ขับขวางทาง ปาดเข้าซ้าย พร้อมลงมาต่อว่าจนท.ด้วยถ้อยคำหยาบคาย โดยจนท.พยายามอธิบายและขออภัยให้รถพยาบาลเดินทางไปรับผู้ป่วยฉุกเฉินอาการวิกฤตและหยุดหายใจที่ ช.วิทยุการบิน ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ แต่นายสัมฤทธิ์ไม่ยินยอม และมีคลิปอีกมุมหนึ่ง เป็นภาพ จนท.ช่วยกันบีบหัวใจผู้ป่วยที่รอรถพยาบาลกู้ชีพจาก รพ.สมุทรปราการมารับตัว สุดท้ายผู้ป่วยเสียชีวิตระหว่างทาง หลังจากนั้นนายสัมฤทธิ์ยังได้โทร.ไปศูนย์สั่งการระบบบริการทาง

ประเด็นข่าว

การแพทย์ฉุกเฉิน จ.สมุทรปราการ เพื่อร้องเรียนกล่าวหาโรงพยาบาลวาร์ธไม่มีเหตุฉุกเฉินแต่เปิดสัญญาณไฟและเสียง จนท.กู้ภัยและทีมกู้ชีพได้ประสาน จนท.ตร.สภ.เมืองสมุทรปราการ เข้าจับกุมนายสัมฤทธิ์ ตรวจวัดแอลกอฮอล์พบว่าสูงถึง 190 มก.% จึงถูกคุมตัวดำเนินคดี

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

